

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024

Theo Báo cáo số 02/BC-MTTQ-BTT ngày 26/5/2024 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Đức Phổ về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2024; Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết, trả lời hoặc tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các nội dung kiến nghị của cử tri tại Báo cáo nêu trên.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm của UBND thị xã trước cử tri, UBND thị xã trả lời, cụ thể:

I. Lĩnh vực chế độ chính sách

1. Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm: Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, Tổ dân phố 4 theo số liệu thống kê hiện nay có gần 540 hộ (470 hộ thường trú và 67 hộ tạm trú). Tổ dân phố đã kiến nghị UBND Phường Nguyễn Nghiêm đề nghị thị xã xem xét, thống nhất điều chỉnh mức hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường nhưng đến nay đã 3 tháng vẫn chưa được trả lời bằng văn bản. Đề nghị xem xét, giải quyết.

Trả lời: Tại Công văn số 172/UBND ngày 19/01/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đã có ý kiến chỉ đạo:

+ UBND các xã, phường thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán, sử dụng ngân sách nhà nước của UBND các xã, phường.

- Mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND ngày

08/12/2023 dựa trên cơ sở trình độ chuyên môn thuộc 02 đối tượng¹. Đối với trường hợp thôn, tổ dân phố có sự biến động (tăng, giảm) về số hộ ở từng thôn, tổ dân phố, UBND xã, phường thực hiện kiểm tra, xác định số hộ dân theo quy định của pháp luật, nếu đã có đủ cơ sở xác định việc tăng, giảm số hộ ở từng thôn, tổ dân phố thì UBND xã, phường thực hiện chi trả mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đúng theo mức chi đã quy định và chịu trách nhiệm về mức chi trả đã thực hiện.

- Về nguồn kinh phí thực hiện: Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ chính sách từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Do đó, UBND xã, phường lập dự toán, báo cáo UBND thị xã (*qua Phòng Tài chính - Kế hoạch*) để tổng hợp, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chi trả mức phụ cấp tăng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do có sự biến động tăng về số hộ ở từng thôn, tổ dân phố.

II. Lĩnh vực nông nghiệp, giao thông và thủy lợi

1. Cử tri xã Phổ Cường: *Tuyến đường từ Mỹ Trang đi Phổ Khánh (ĐH. 49) hiện nay lưu lượng xe tham gia giao thông chạy nhiều, trọng tải lớn làm hư hỏng hai bên lề đường, dễ gây tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.*

Trả lời: Đối với tuyến đường này, UBND thị xã đã chỉ đạo lắp biển báo chỉ cho phép tải trọng xe lưu thông dưới 13 tấn và chỉ đạo Công an thị xã, UBND xã Phổ Cường tăng cường kiểm tra để xử lý xe quá tải trọng. Mặt khác, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo UBND xã Phổ Cường làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thi công tuyến đường bộ cao tốc phải ký cam kết, ký quỹ để bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do quá trình thi công gây ra.

2. Cử tri phường Phổ Văn: *Dự án đường Quốc lộ 1A mở rộng đi qua địa bàn phường Phổ Văn, trong quá trình thi công công trình cống thoát nước thuộc khu dân cư (KDC) số 1 Tập An Nam đã làm phần đất đường đi liền kề cống bị sạt lở đường đi của bà con. Cử tri đề nghị khắc phục nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.*

Trả lời: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Phổ Văn được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2014. Đến nay đã hết thời gian bảo hành công trình. Việc cử tri phản ánh dự án thi công cống thoát nước (thuộc KDC số 1 Tập An Nam) làm phần đất đường đi liền kề cống thoát nước bị sạt lở, giao UBND phường Phổ Văn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, bố trí ngân sách địa phương khắc phục.

¹ (1) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc đơn vị hành chính huyện đảo; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã;

(2) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn lại.

3. Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) phường Phổ Minh:

a) Năm 2000, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Phòng Kinh tế thị xã) giao Đập Bàu Sy cho Chi nhánh Quản lý thủy nông số 6 quản lý nhưng không giao tuyến mương chính của đập, cho nên 3 địa phương không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế giao tuyến mương chính của Đập Bàu Sy cho Chi nhánh Quản lý thủy nông số 6 quản lý, bảo dưỡng.

Trả lời: Công trình tuyến kênh đập Bàu Sy - Kênh An Thọ - Đồng Truong, xã Phổ Ninh (thuộc hệ thống kênh tưới của đập Bàu Sy), do UBND phường Phổ Ninh làm chủ đầu tư, được xây dựng năm 2011, tổng mức đầu tư 1.180.795.000 đồng, với quy mô chiều dài tuyến kênh 1.107,8 mét, có nhiệm vụ tải nước tưới cho 32,3ha đất trồng lúa của 03 địa phương (Phổ Ninh 18,1ha; phường Phổ Minh 11,7 ha và phường Nguyễn Nghiêm 2,5 ha). Hiện nay đơn vị quản lý tài sản là UBND phường Phổ Ninh; đơn vị quản lý, vận hành là HTX Nông nghiệp Phổ Ninh.

Ngày 13/5/2024, tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Phổ Ninh, phường Phổ Minh kiểm tra thực tế hiện trạng tuyến kênh tưới đập Bàu Sy để có cơ sở đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tiếp nhận, quản lý và vận hành.

Sau khi kiểm tra thực tế tại tuyến kênh vào ngày 31/5/2024 và trên cơ sở đề nghị của UBND phường Phổ Minh tại Công văn số 129/UBND ngày 31/5/2024 và của UBND phường Phổ Ninh tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 06/6/2024 về việc đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận kênh tưới đập Bàu Sy; đồng thời để thuận lợi cho việc vận hành, quản lý, sử dụng và điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của các địa phương, cũng như đảm bảo quy định về phân cấp quản lý, UBND thị xã Đức Phổ có Công văn số 1601/UBND-KT ngày 10/6/2024 gửi Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đề nghị Công ty tiếp nhận tuyến kênh đập Bàu Sy - Kênh An Thọ - Đồng Truong, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ.

b) HTXNN phường Phổ Minh có một số diện tích tưới từ công trình hồ chứa nước Liệt Sơn do Chi nhánh Quản lý thủy nông số 6 (gọi tắt là Chi nhánh) quản lý. HTXNN được hưởng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí là 35%, nhưng Chi nhánh hằng năm không chi trả đủ cho HTXNN mà nợ lại cụ thể là: năm 2019: 8.732.000 đồng; năm 2021: 4.779.000 đồng; năm 2022: 2.968.000 đồng. Tổng cộng 3 năm 16.479.000 đồng. Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi thanh toán cho HTXNN Phổ Minh.

Trả lời: Theo nội dung trả lời kiến nghị cử tri tại Công văn số 70/CV-CN06 ngày 06/6/2024 của Chi nhánh Quản lý thủy nông số 6 về việc trả lời kiến nghị của cử tri, phần kinh phí 16.479.000 đồng mà Chi nhánh chưa chi trả cho HTXNN Phổ Minh là do Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa cấp đủ kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Quảng Ngãi từ năm 2019 đến năm 2022 với tổng kinh phí là 12,29 tỷ đồng (Trung ương: 6,94 tỷ; UBND tỉnh Quảng Ngãi: 5,35 tỷ). Vì vậy, Công ty chưa phân bổ kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích cho Chi nhánh để chi trả cho HTXNN Phổ Minh.

Hiện nay, Công ty đang đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp phần kinh phí còn lại của tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Tài chính bố trí nguồn kinh phí của Trung ương để phân bổ phần kinh phí còn nợ cho Công ty. Sau khi được cấp, Chi nhánh sẽ chi trả đủ số tiền còn nợ cho HTXNN Phổ Minh.

III. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường

1. Cử tri phường Phổ Hòa:

a) Cử tri Cao Đăng Năm, phường Phổ Hòa: Năm 1993 khi thực hiện dự án đường điện 110kV đi qua tổ dân phố Hoà Thạnh có 03 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời chỗ ở. Nhưng hiện nay 03 hộ này vẫn chưa được bố trí cấp đất tái định cư. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, giải quyết.

Trả lời: Năm 1993, Nhà nước xây dựng đường điện cao thế 110kV có đi qua nhà của các hộ dân: Lê Thị Lý, Phạm Khảo, Cao Đăng Năm. Tại thời điểm này các hộ dân đều thống nhất chủ trương chung nên đã di dời nhà, công trình và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân bị ảnh hưởng có đất xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, ngày 26/5/1993, UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) ban hành các Quyết định số 496, 498, 502/QĐ-UB về việc cấp đất cho các hộ: Lê Thị Lý, Phạm Khảo, Cao Đăng Năm, mỗi hộ 198m² để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, đến ngày 13/8/1993 UBND huyện Đức Phổ ra Thông báo số 74/TB-UB về việc tạm đình chỉ việc thực hiện Quyết định cấp đất ở cho 3 công dân của xã Phổ Hoà; lý do tạm đình chỉ: “*Trong quá trình thực hiện gặp trở ngại*”.

Từ đó đến nay, UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND phường Phổ Hoà giải quyết kiến nghị của các hộ dân; Tuy nhiên, do kéo dài nhiều năm, mang tính lịch sử nên chưa có hướng giải quyết thống nhất. Thời gian đến, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân.

b) Việc khai thác cát trên Hồ Liệt Sơn gây ô nhiễm nguồn nước sông Lò Bó, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra.

Trả lời: Sau khi nhận được kiến nghị của các hộ dân sinh sống tại tổ dân phố Hiên Văn, phường Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã chủ trì tổ chức buổi kiểm tra việc thực hiện khai thác cát trong lòng Hồ Liệt Sơn vào ngày 02/01/2024 (buổi kiểm tra có sự tham gia của các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và lãnh đạo UBND phường Phổ Hoà). Đoàn kiểm tra phát

hiện trong quá trình thi công nạo vét lòng hồ chứa nước Liệt Sơn, có xảy ra tình trạng rò rỉ vẩn dầu, nhớt trong lòng hồ (do đơn vị thi công nạo vét sử dụng tàu bơm hút, vận chuyển sản phẩm sau nạo vét có động cơ nhiên liệu dầu), tuy nhiên mức độ rò rỉ không nhiều và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Mỹ Á đã khắc phục. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện đúng theo Phương án nạo vét đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 và Giấy phép khai thác khoáng sản số 11/GP-UBND ngày 11/3/2022; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án theo hồ sơ đăng ký bảo vệ môi trường đã được UBND thị xã Đức Phổ xác nhận tại Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 2006/GXN-UBND ngày 08/9/2021.

Trước đó, vào ngày 04/01/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức kiểm tra hiện trường nạo vét lòng hồ chứa nước Liệt Sơn, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ (*thành phần tham gia đoàn kiểm tra có đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ, UBND phường Phổ Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi*). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Mỹ Á tổ chức nạo vét phải bảo đảm tuân thủ Phương án kỹ thuật nạo vét, Giấy phép khai thác khoáng sản đã được duyệt; thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường của công trình,... Trường hợp để xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục khiếu kiện, phản ánh do sai phạm trong quá trình nạo vét thì Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trong thời gian đến, UBND thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra hoạt động thi công nạo vét, khai thác cát tại công trình Nạo vét lòng Hồ chứa nước Liệt Sơn để đảm bảo đơn vị thi công nạo vét thực hiện đúng theo Phương án nạo vét, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.

2. Cử tri Nguyễn Ngọc Trâm, Phường Nguyễn Nghiêm kiến nghị: Năm 2013, UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) ban hành Quyết định thu hồi hết toàn bộ diện tích thửa đất ở của ông Nguyễn Minh và bà Ngô Thị Thêu để thực hiện Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong. Theo phương án tái định cư thì ông Nguyễn Minh và bà Ngô Thị Thêu được bố trí 01 lô đất tái định cư. Tuy nhiên, dự án đã hơn 10 năm mà việc tái định cư đối với gia đình ông Nguyễn Minh, bà Ngô Thị Thêu chưa được giải quyết.

Trả lời: Thực hiện dự án: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) do yêu cầu tiến độ thực hiện công trình và giải ngân nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí, nên đơn vị lập phương án bồi thường (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, đại diện chủ đầu tư) lập, trình thẩm định và được UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức

Phổ) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 mà chưa có phương án bố trí tái định cư (tại thời điểm thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường được áp dụng theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh, giá đất bồi thường được tính theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh).

Đối với công tác tái định cư, Chủ đầu tư xác định không đầu tư xây dựng khu tái định cư riêng mà thực hiện việc mua lại các lô đất do UBND thị trấn Đức Phổ (nay là UBND phường Nguyễn Nghiêm) làm Chủ đầu tư tại Khu dân cư phía Nam tuyến đường Quốc lộ 1 đi Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Phổ để bố trí tái định cư cho dự án và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 3347/UBND-NNTN ngày 08/7/2015.

* Kết quả bố trí tái định cư: Ban Quản lý đã đầu tư hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2020. Tuy nhiên, vì vướng mắc cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh) nên đến nay Ban Quản lý vẫn chưa lập, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong tổng số 14 trường hợp dự kiến được bố trí tái định cư, đến nay vẫn còn 03 trường hợp (ông Phan Dương Hùng, ông Nguyễn Minh và bà Ngô Thị Thêu, ông Huỳnh Văn Tuấn) chưa thống nhất nhận tiền.

Về mặt bằng thi công dự án: Tất cả 14 trường hợp dự kiến tái định cư đều chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Lý do: Chưa được bố trí đất tái định cư.

* Một số nội dung liên quan đến Khu tái định cư: Trên cơ sở đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi thực hiện dự án, UBND thị xã đã có Công văn số 1143/UBND ngày 23/4/2019 về việc cho chủ trương xây dựng khu tái định cư tại vị trí khu đất dọc theo tuyến đường Lê Thánh Tôn để tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án: Đường QL1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) và được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại Công văn số 3490/UBND-CNXD ngày 21/6/2019.

Hiện nay đã đầu tư hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Trong quá trình thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân thì bị vướng cơ chế giữa Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 đã hết hiệu lực và Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 và hiện nay là Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh trong việc xác định giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân. Vì vậy, đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Theo quy định của pháp luật, hiện nay việc xác định giá đất đã được phân cấp về cho UBND cấp huyện thực hiện, UBND thị xã sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu UBND thị xã xác định giá đất để tiến hành việc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân (trong đó có ông Nguyễn Minh và bà Ngô Thị Thiêu).

3. Cử tri các xã, phường trên địa bàn thị xã kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã sớm đưa khu xử lý rác thải tập trung của thị xã vào hoạt động để thu gom, xử lý rác của các xã phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ nói chung và phường Phổ Văn nói riêng.

Trả lời: Về nội dung này, UBND thị xã đã đề xuất UBND tỉnh đưa dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ (quy hoạch tại xã Phổ Nhơn, diện tích khoảng 10ha) vào danh mục thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 và đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025 tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 22/5/2024.

Trong thời gian đến, UBND thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để thu hút, kêu gọi các Nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết để xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ đảm bảo hiện đại với công suất xử lý toàn bộ chất thải rắn trên địa bàn thị xã.

4. Cử tri Lê Thị Nghè, Huỳnh Thị Hưng (4 hộ dân ở TDP 2), phường Phổ Minh tiếp tục kiến nghị: Đề nghị các cấp xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường tránh đông đoạn qua thị trấn Đức Phổ. Nội dung này cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần, từ năm 2015 đến nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Trả lời: UBND thị xã đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành đề xin cơ chế thực hiện lập phương án giao đất cho các hộ dân này. Tuy nhiên, vẫn chưa thực hiện được (do vướng cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

IV Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2021-2025

1. Cử tri phường Phổ Hòa kiến nghị:

a) *Via hè Khu tái định cư Đồng Hóc, Hiền Văn bị hư hỏng. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan có chuyên môn kiểm tra, sửa chữa.*

Trả lời: Công trình: Khu tái định cư Đồng Hóc, phường Phổ Hòa đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho UBND thị xã Đức Phổ để quản lý, khai thác, vận hành kể từ ngày 21/11/2023. Ngày 30/11/2023, UBND thị xã có Công văn số 3698/UBND-QLĐT về việc bàn giao công trình: Khu tái định cư Đồng Hóc và Khu tái định cư Đồng Cây Bút, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ cho UBND phường Phổ Hòa để quản lý, khai thác, vận hành (trừ hạng mục điện chiếu sáng).

Theo phản ánh của cử tri, hạng mục via hè Khu tái định cư Đồng Hóc, Hiền Văn bị hư hỏng. Hiện tại, công trình còn trong thời gian bảo hành. Vì vậy, yêu cầu UBND phường Phổ Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát và kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định.

b) Trạm nghiên sàng của đơn vị thi công Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam hầm số 1 nằm trong khu dân cư Hiến Văn, mặc dù đã sử dụng hệ thống che chắn và hệ thống phun sương nhưng vẫn bị ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp quan tâm, thường xuyên kiểm tra khắc phục việc bụi đá làm ảnh hưởng đến người dân.

Trả lời: Liên quan đến nội dung này, UBND thị xã đã có Công văn số 1658/UBND-TNMT ngày 13/6/2024 đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 1306/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án, kịp thời phối hợp với địa phương để giải quyết các nội dung kiến nghị liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường do dự án gây ra.

2. Cử tri phường Phổ Ninh: Hiện nay khu tái định cư Đồng Mốc, tổ dân phố Lộ Bàn chưa có nước sạch để người dân sinh hoạt, hiện nay người dân tự khoan giếng để dùng. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trả lời: Công trình: Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho UBND thị xã Đức Phổ để quản lý, khai thác, vận hành kể từ ngày 26/12/2023. Ngày 05/01/2024, UBND thị xã có Công văn số 3698/UBND-QLĐT về việc bàn giao Công trình: Khu tái định cư Đồng Mốc phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ cho UBND phường Phổ Ninh để quản lý, khai thác, vận hành (trừ hạng mục điện chiếu sáng).

Quy mô của dự án có đầu tư hệ thống cấp nước sạch dẫn nước từ hệ thống đường ống chính của Nhà máy nước Đức Phổ. Đề nghị các hộ dân trong khu tái định cư Đồng Mốc liên hệ với Nhà máy nước Đức Phổ để làm thủ tục cấp nước sạch. Yêu cầu UBND phường Phổ Ninh phối hợp với Nhà máy nước Đức Phổ hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân làm thủ tục để được đấu nối cấp nước trong thời gian sớm nhất.

3. Cử tri xã Phổ Phong kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã xem xét khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng xe vận chuyển nguyên, vật liệu để thực hiện dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Trả lời: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 là dự án trọng điểm Quốc gia đi qua địa bàn thị xã Đức Phổ, được đầu tư xây dựng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và thị xã Đức Phổ nói riêng.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải đang khẩn trương triển khai thi công dự án để đạt tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2026. Trong quá trình thi công, có sử dụng các tuyến đường giao thông nông thôn làm đường công vụ để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công, dẫn đến một số tuyến đường bị xuống cấp, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã, UBND các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng xe, xử lý nghiêm các trường hợp xe chạy quá tải, quá tốc độ. Mặt khác, UBND thị xã nhiều lần đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khắc phục, sửa chữa đường, tưới nước mặt đường để giảm thiểu phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 25/3/2024, UBND thị xã có Công văn số 804/UBND-QLĐT đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển vật liệu thi công tuyến cao tốc gây ra, trong đó, xã Phố Phong có 04 tuyến (tuyến từ Km5, QL24 đi Đức Tân; tuyến đường từ Km4 QL24 đi nhà lưu niệm Nguyễn Nghiêm; tuyến đường Ngõ Hòa đi giáp tuyến ngõ Nguyễn Bé, Vĩnh Xuân; tuyến đường Ngõ Đại đi xóm Bàu, thôn Vĩnh Xuân). Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh có Công văn số 1675/UBND-KTN gửi Bộ Giao thông vận tải kiến nghị sửa chữa, mở rộng các tuyến đường phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, rà soát các hư hỏng trên đường bộ, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa, khắc phục và tưới nước để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường.

4. Cử tri Nguyễn Thị Thu, thôn Phước Lợi, xã Phố Nhơn: *Tại khu tái định cư đồng ông Di và Cây Đa, tuyến đường từ Mương Bửu đi đến nghĩa trang liệt sỹ (đường đi qua khu tái định cư) cao hơn so với đường cũ tạo thành vách dựng đứng, trong thiết kế không có kè ta luy, có nguy cơ bị sạt lở ảnh hưởng đến diện tích sản xuất. Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết.*

Trả lời: Công trình: Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Đa, xã Phố Nhơn, thị xã Đức Phổ được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, đã nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao cho UBND thị xã Đức Phổ để quản lý, khai thác, vận hành kể từ ngày 17/11/2023. Ngày 30/11/2023, UBND thị xã có văn bản bàn giao công trình trên cho UBND xã Phố Nhơn để quản lý, khai thác, vận hành.

Theo ý kiến cử tri tuyến đường từ Mương Bửu đi Nghĩa trang Liệt sỹ (đường đi qua khu tái định cư) cao hơn so với đường cũ tạo thành vách dựng đứng, trong thiết kế không có kè ta luy, có nguy cơ bị sạt lở ảnh hưởng đến diện tích sản xuất. Đề nghị xã Phố Nhơn phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát hiện

trạng để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo việc sản xuất, trồng trọt của người dân có đất nông nghiệp gần sát công trình.

V. Dự án Cầu Bàu - Sông Ró

1. Cử tri phường Phổ Hòa: *Dự án Cầu Bàu - Sông Ró khi triển khai thi công đã xâm lấn một số diện tích của người dân. Đề nghị kiểm tra, giải quyết.*

Trả lời: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró) trong quá trình thi công đào đất, vận chuyển các loại vật liệu vào chân công trình có ảnh hưởng đến một số diện tích đất của người dân xung quanh vùng dự án nằm ngoài phạm vi bồi thường. Nhà thầu thi công đã thoả thuận với người dân bằng cách hỗ trợ kinh phí phần diện tích đất bị xâm lấn (ngoài phạm vi bồi thường không thể sản xuất được). Hiện nay, nhà thầu thi công đã hoàn trả lại mặt bằng cho người dân, người dân đang canh tác, sản xuất ổn định.

2. Cử tri Huỳnh Quang Phúc, phường Phổ Minh: *Dự án Cầu Bàu-Sông Ró khi thi công làm ảnh hưởng tới nương tưới một số diện tích ở khu vực Đồng Hóc người dân không thể sản xuất được. UBND phường đã làm việc với lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã trả lại tuyến nương Đồng Hóc để bà con kịp thời sản xuất vụ Hè Thu 2024.*

Trả lời: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró) trong quá trình thi công đập Bàu Xoài có làm ảnh hưởng đến nương tưới một số diện tích ở khu vực Đồng Hóc. Trong các vụ sản xuất của năm 2023 và năm 2024, Ban Quản lý đã chỉ đạo Nhà thầu thi công vét nương theo đề xuất của địa phương và lắp dựng trạm bơm để phục vụ khu nêu trên sản xuất. Tuy nhiên, các hộ dân có đất tại khu vực Đồng Hóc không canh tác sản xuất.

Hiện nay, Ban Quản lý đang kiểm tra, rà soát cơ cấu các khoản mục dự toán của dự án để điều chỉnh, bổ sung những phát sinh trên công trình theo kiến nghị của các địa phương, kể cả bổ sung nâng cấp kênh tưới Đồng Hóc bằng bê tông để phục vụ Nhân dân tại khu này ổn định sản xuất lâu dài.

3. Cử tri phường Phổ Vinh: *Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra đập ngăn mặn ở Sông Ró đã nghiệm thu năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa đi vào sử dụng, vận hành. Hiện nay nước mặn tự tràn vào ruộng của Phổ Vinh, Phổ Minh ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhân dân.*

Trả lời: Dự án Đê Phổ Minh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1966c/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình (giai đoạn 1) tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 17/11/2016. Theo đó, đến hết năm 2020, giai đoạn 1 của dự án đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án này được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đã được bàn giao cho UBND phường Phổ

Minh tiếp nhận và quản lý, vận hành (tại Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Vì vậy, đề nghị UBND phường Phổ Vinh chủ động liên hệ, phối hợp với UBND phường Phổ Minh để thực hiện việc vận hành đập có hiệu quả, giúp việc ngăn mặn, tích nước ngọt cũng như việc thoát lũ trong mùa mưa hạn chế ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân 02 địa phương ở khu vực xung quanh này.

VI. Lĩnh vực, Điện, nước, Y tế, giáo dục

1. Cử tri phường Phổ Hòa: Việc dạy thêm, học thêm ở các cấp học trên địa bàn thị xã vẫn đang xảy ra. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, chấn chỉnh theo đúng quy định.

Trả lời: UBND thị xã tiếp thu ý kiến của cử tri và đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã kiểm tra, xử lý theo quy định.

2. Cử tri phường Phổ Vinh: Hiện nay thái độ phục vụ và thăm, khám bệnh của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm đối với bệnh nhân chưa tốt; đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét chấn chỉnh sớm.

Trả lời: Theo nội dung Công văn số 154/BVĐTT ngày 03/6/2024 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Bệnh viện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử của Bộ Y tế cũng như nội quy của Bệnh viện.

3. Cử tri xã Phổ Châu kiến nghị: Hồ Cây Sanh, lòng hồ chứa nước đã bị bồi lấp, không đủ lượng nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đề nghị các cấp sớm có kế hoạch nạo vét lòng hồ.

Trả lời: Hồ chứa nước Cây Sanh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, vận hành, đơn vị được giao quản lý trực tiếp là Chi nhánh Quản lý thủy nông số 6 Đức Phổ.

Để giảm lượng cát, đất bồi lấp trong lòng hồ, tăng dung tích trữ nước so với hiện trạng; kết hợp thu hồi cát, đất nạo vét để san lấp, xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã và vùng lân cận trong tỉnh. Vừa qua, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền để thực hiện việc nạo vét lòng hồ chứa nước Cây Sanh và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án kỹ thuật nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Cây Sanh tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 18/4/2022.

Tuy nhiên, thời gian qua do việc chồng chéo giữa các quy định pháp luật liên quan môi trường được Chính phủ ban hành, các cơ quan tham mưu về môi trường còn lúng túng trong việc xác định hoạt động nạo vét lòng hồ thủy lợi có thuộc đối tượng phải thực hiện Giấy phép môi trường hay đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường và một số nội dung có liên quan. Vì vậy đến nay, Chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực hiện việc nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Cây Sanh.

UBND thị xã tiếp tục kiến nghị Chủ đầu tư sớm triển khai thực việc nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Cây Sanh góp phần tăng dung tích trữ nước của hồ chứa phục vụ nhu cầu cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của người dân.

VII. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

1. Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm kiến nghị:

a) Đề nghị UBND thị xã qua tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn phường, tạo điều kiện phát triển đô thị như tuyến đường nội bộ khu dân cư hạt đường bộ TDP 1, các tuyến đường đất khu dân cư số 2 TDP 6 và Mương thoát nước ở TDP 3.

Trả lời:

** Đối với hỗ trợ kinh phí đầu tư Nâng cấp tuyến đường nội bộ KDC hạt đường bộ TDP 1, phường Nguyễn Nghiêm*

UBND thị xã đã bố trí 1.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp thị xã so với dự toán năm 2023 để xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường nội bộ KDC hạt đường bộ TDP 1, Phường Nguyễn Nghiêm.

** Đối với hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường đất khu dân cư số 2 TDP 6 và Mương thoát nước ở TDP 3*

Hiện nay ngân sách thị xã còn khó khăn, không thể đảm bảo cùng một lúc đầu tư xây dựng hết tất cả các công trình theo yêu cầu, kiến nghị của cử tri. UBND thị xã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để bố trí đầu tư theo thứ tự ưu tiên và lộ trình phù hợp.

b) Đoạn đường Phạm Văn Đồng giáp với đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Hữu Nhật và đường Lê Thánh Tôn đã thi công nhiều năm rồi nhưng đến nay vẫn chưa thi công xong, do vướng cơ chế chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đề nghị, UBND thị xã xem xét thống nhất cơ chế để tiếp tục thực hiện các công trình này.

Trả lời: Dự án được UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 6202/QĐ/UBND ngày 27/12/2019 (chính sách bồi thường được áp dụng theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, giá đất bồi thường được tính theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh). Vì yêu cầu tiến độ thực hiện công trình nên đơn vị làm công tác bồi thường đã trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ mà chưa có phương án bố trí tái định cư (dự án có 07 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư).

Đối với công tác tái định cư, Chủ đầu tư xác định xin sử dụng một số lô đất tại 02 khu dân cư: Khu dân cư Đồng Bàu và Khu dân cư phía Nam tuyến đường Quốc lộ 1 đi Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Phổ (được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 6745/UBND-NN-TN ngày 02/11/2018).

Tại thời điểm lập phương án (đợt 1), UBND tỉnh có Công văn số 2227/UBND-KT ngày 08/5/2019 về việc giá thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn thị trấn Đức Phổ. Theo nội dung văn bản chỉ xác định giá thu tiền sử dụng đất cho 04 lô đất dự kiến bố trí tái định cư cho dự án. Chính vì lý do nêu trên mà đơn vị làm công tác bồi thường chưa có cơ sở lập phương án bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện.

Tại thời điểm thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ có 06 hộ/10 lô được bố trí đất tái định cư. Hiện nay, phương án bồi thường đã thực hiện xong, tất cả các hộ đã nhận tiền bồi thường, chỉ còn phê duyệt Phương án tái định cư là kết thúc (03 hộ).

UBND thị xã đã nhiều lần đề nghị cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương lập và phê duyệt Phương án tái định cư theo Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh và áp dụng giá thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh để không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án và tạo được sự đồng thuận của các hộ được tái định cư (vì các hộ này nhận tiền bồi thường theo phương án phê duyệt được áp dụng giá đất của Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được. UBND thị xã sẽ tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Cử tri phường Phổ Vinh kiến nghị: *Quan tâm đầu tư kinh phí để làm đường thoát lũ đồng lau những đoạn còn lại; Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường trục chính, như trồng cây xanh, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước và đầu tư xây dựng bê tông các tuyến đường ở tổ dân phố để đạt tiêu chí của đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.*

Trả lời: Những kiến nghị nêu trên của cử tri đều chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách của thị xã còn hạn chế, không thể đảm bảo cùng một lúc đầu tư xây dựng hết tất cả các công trình theo yêu cầu, kiến nghị của cử tri. UBND thị xã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để bố trí đầu tư theo thứ tự ưu tiên và lộ trình phù hợp.

3. Cử tri xã Phổ Châu:

a) Bờ kè Khu tái định cư Hưng Long (thuộc Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1) bị sạt lở từ nhiều năm trước đây nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị các cấp quan tâm sớm khắc phục.

Trả lời: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2014, trong đó khu tái định cư Hưng Long được đầu tư để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay đã hết thời gian bảo hành của công trình.

Hiện nay cử tri phản ánh việc Bờ kè Khu tái định cư Hưng Long (thuộc Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1) bị sạt lở. Để giải quyết nội dung phản

ánh trên, đề nghị UBND xã Phô Châu chủ trì, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, có kế hoạch bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa. Trường hợp khó khăn về kinh phí, UBND xã đề xuất UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí khắc phục.

b) Tuyến đường ĐH.52 do thị xã quản lý đã xuống cấp và đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp khoảng 1/3 tuyến. Đề nghị UBND thị xã sớm có kế hoạch sửa chữa đoạn đường còn lại để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Trả lời: Tuyến đường huyện Châu Me - Vĩnh Tuy (ĐH.52) có tổng chiều dài 4,74km, kết nối từ Km1122+750, tuyến Quốc lộ 1 đến giáp phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm đầu tư thảm nhựa đoạn Km3+084-Km4+740 từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2023 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ. Đến nay, dự án đã xây dựng hoàn thành góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, đoạn tuyến còn lại (lý trình Km1+100-Km3+084), với chiều dài 1,984Km có kết cấu mặt đường bằng đá dăm láng nhựa, đã đầu tư từ lâu nên đến nay xuống cấp. UBND thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh đầu tư thảm nhựa đoạn tuyến còn lại trong năm 2024 và đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2024 tại Quyết định 143/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 về việc phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

VII. Lĩnh vực khác

1. Cử tri phường Phổ Thạnh

a) Để đáp ứng các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh, cử tri đề nghị UBND thị xã quan tâm đặt tên các tuyến đường, lắp đặt số nhà trên địa bàn phường Phổ Thạnh.

Trả lời: UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ (nay là Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ) có tổng cộng 49 tuyến đường đã được đặt tên.

Hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn phường Phổ Thạnh đã được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch được duyệt. Do đó, căn cứ theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thì phường Phổ Thạnh được xem xét, đặt tên đường. Việc cử tri kiến nghị đặt tên các tuyến đường trên địa bàn phường Phổ Thạnh là chính đáng, làm cơ sở quản lý đô thị và góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, địa chỉ, phục vụ quá trình giao dịch cho người dân, cơ quan, tổ chức. UBND thị xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri và cân đối nguồn vốn để triển khai lập Đề án đặt tên đường ở các khu vực đô thị phát triển trên địa bàn thị xã.

b) Cử tri kiến nghị nhiều lần trong các hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND các cấp, đề nghị cấp có thẩm quyền làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị Ân Phú bố trí mặt bằng để xây dựng trường tiểu học và xúc tiến thực hiện phân chính

trang đô thị, nhưng đến nay đã 05 năm vẫn chưa thực hiện được; có nhiều hộ gia đình có nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng nặng, có nhu cầu sửa chữa, xây dựng mới lại nhà ở nhưng không thực hiện được. Đề nghị, cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo Công ty đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trả lời: Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 với Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị Ân Phú. Dự án được quy hoạch với tổng diện tích 19,6ha thuộc khu vực Trung tâm đô thị Sa Huỳnh, với mục tiêu xây dựng một khu dân cư văn minh, đồng bộ, hiện đại, góp phần chỉnh trang đô thị nhằm cải thiện chất lượng và môi trường sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp nhiều vướng mắc trong cơ chế chính sách nên đến nay dự án chưa thể hoàn thành.

Đối với các trường hợp hộ gia đình có đất trong vùng dự án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi bổ sung tại khoản 33, Điều 1, Luật 62/2020/QH14 và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép xây dựng nhà ở và được cơ quan nhà nước cấp giấy phép xây dựng.

c) Việc thu hồi đất để triển khai thực hiện Dự án đường du lịch đi vào Khu Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh nhưng không thu hồi hết toàn bộ hết diện tích, số diện tích đất còn lại nằm trên cao (hơn 10m so với nền đường), không có đường đi vào nơi canh tác. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện, cho các hộ dân tự cải tạo, hạ thấp độ cao để thuận lợi trong việc sản xuất của người dân.

Trả lời: Luật Đất đai năm 2013 không có quy định cho phép người dân tự cải tạo, hạ thấp độ cao. Hành vi làm biến dạng địa hình như: Thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề; san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

2. Cử tri xã Phổ Khánh: *Cổng trạm thu phí Thiên Tân cũ đã xuống cấp. Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hoặc đầu tư làm cổng chào của thị xã, tỉnh, hoặc tháo dỡ để khỏi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện nay tại vị trí này rất ô nhiễm môi trường do xe ô tô và người dân xả thải. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.*

Trả lời: Thực trạng Cổng chào trạm thu phí (cũ) tại Km1108+040, tuyến Quốc lộ 1, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ ngã đổ cao. Trong các năm qua, UBND thị xã đã nhiều lần báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải thanh lý, tháo dỡ hoặc thực hiện điều chuyển tài sản giao về UBND thị xã quản lý, để UBND thị xã có cơ sở xây dựng phương án tháo dỡ hạng mục này.

Ngày 13/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2392/UBND-KTN về việc chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo số 55/BC-ĐDBQH ngày 24/4/2024 liên quan đến việc thanh lý, tháo dỡ công vòm Trạm thu phí (cũ). Ngày 30/5/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh có Công văn số 1736/SGTVT-KHTC về việc thanh lý, tháo dỡ công vòm Trạm thu phí (cũ) tại Km1080+040, dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương giao Công ty TNHH MTV BOT Thiên Tân thực hiện các thủ tục thanh lý tháo dỡ Công chào trạm thu phí (cũ).

3. Cử tri xã Phổ Châu: Đề nghị UBND thị xã sớm chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án nghĩa trang tập trung tại xã Phổ Châu để phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Trả lời: Nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Châu đã được UBND thị xã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 7950/QĐ-UBND ngày 31/12/2022.

Việc cử tri kiến nghị đầu tư Nghĩa trang Nhân dân tập trung của thị xã tại xã Phổ Châu để giải quyết vấn đề các khu nghĩa trang hiện hữu đã hết diện tích là cần thiết. Trong thời gian đến, UBND thị xã tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện đầu tư Nghĩa trang nhân dân tập trung thị xã tại xã Phổ Châu đảm bảo đồng bộ, theo đúng quy hoạch được duyệt. Yêu cầu UBND xã Phổ Châu khẩn trương kiểm tra, rà soát diện tích đất còn lại của các nghĩa trang hiện hữu trên địa bàn, dự báo nhu cầu trong tương lai, báo cáo và đề xuất UBND thị xã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc.

4. Cử tri xã Phổ Nhơn: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết việc thực hiện bản án tranh chấp đất đai giữa bà Phạm Thị Lê và ông Thạch Cảnh Phổ ở thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn, bản án có từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện bản án.

Trả lời: Theo nội dung Công văn số 594/CCTHADS ngày 10/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung thực hiện bản án tranh chấp đất đai, sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, Chi cục đã tổ chức rà soát tất cả các vụ việc tiếp nhận thi hành án từ năm 2016 đến nay liên quan đến tranh chấp đất đai. Qua rà soát, Chi cục Thi hành án không tiếp nhận được đơn yêu cầu thi hành án, không tiếp nhận được bản án và quyết định của Tòa án về tranh chấp đất đai giữa bà Phạm Thị Lê và ông Thạch Cảnh Phổ. Do đó, Chi cục Thi hành án không có cơ sở để tổ chức thi hành án.

Theo ý kiến của cử tri, bản án của Tòa từ năm 2016. Như vậy, đến nay đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án. Để thực hiện thi hành án đối với những bản án, quyết định của Tòa đã có hiệu lực thi hành án nhưng thời hiệu yêu cầu thi hành án không còn, đề nghị người được thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan liên hệ đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã để được hướng dẫn.

5. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị UBND thị xã xem xét kiến nghị cho áp dụng Bản đồ 299 vào công tác đền bù hỗ trợ cho Nhân dân trên địa thị xã Đức Phổ, trong

đó có xã Phổ Phong. Hiện nay, không áp dụng bản đồ 299 vào công tác bồi thường, hỗ trợ sẽ gây thiệt thòi cho người dân so với những địa phương khác.

Trả lời: Ngày 10/11/1980, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 299-TTg về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước. Tuy nhiên, qua rà soát các hồ sơ liên quan còn lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, vào thời điểm này trên địa bàn huyện Đức Phổ, thuộc tỉnh Nghĩa Bình (*nay là UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi*), chưa hoàn thành việc xác lập hồ sơ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299-TTg (*hồ sơ được lập theo Chỉ thị 299-TTg không đầy đủ, không thể hiện đơn vị lập, chưa được cấp có thẩm quyền đóng dấu xác nhận, không có các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg*). Do đó, không có cơ sở để thực hiện theo đề nghị của cử tri.

Với tinh thần trách nhiệm, Ủy ban nhân dân thị xã luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghiêm túc xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo Luật định. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, những vụ việc cần phải kiểm tra, rà soát và kiến nghị cấp thẩm quyền, nên không thể giải quyết thấu đáo, trọn vẹn tất cả các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này. Rất mong cử tri chia sẻ.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về kết trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TTTU (b/cáo);
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- Bệnh viện ĐK KV Đặng Thùy Trâm;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Chi nhánh Quản lý thủy nông số 6;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Lý